

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tiếp tục tăng cường công tác quản lý khai thác
và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với việc khai thác, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh, góp phần chấn chỉnh, đưa hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn tồn tại, gặp nhiều khó khăn vướng mắc; quy định pháp luật về khoáng sản còn chồng chéo với các quy định khác, chưa sát với tình hình thực tế; việc chế tài xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe và quy trình tịch thu, xử lý tang vật vi phạm mất nhiều thời gian; thủ đoạn đối phó của các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép ngày càng tinh vi, trong khi nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ công tác đấu tranh, xử lý vi phạm còn thiếu; sự phối hợp giữa các cơ quan, ngành chức năng của tỉnh với các địa phương trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản còn hạn chế; công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với nguồn vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng công trình chưa được thực hiện,...

Trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung đang và sẽ triển khai nhiều dự án lớn về hạ tầng kinh tế - xã hội, như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các khu đô thị mới, các tuyến đường cao tốc, đường vành đai và các tuyến đường giao thông mới, các cảng biển, cảng sông,... sẽ phát sinh nhu cầu vật liệu xây dựng một cách đột biến. Trong khi đó, nguồn cung vật liệu trên địa bàn (các mỏ khai thác đá, đất san lấp, cát xây dựng) mặc dù có quy hoạch mở rộng nhưng mức độ chưa

đáp ứng được. Từ đó, tình trạng mất cân bằng cung cầu nguồn vật liệu xây dựng hiện nay sẽ làm cho giá cát xây dựng, vật liệu san lấp trên thị trường tiếp tục tăng cao.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi khai thác, kinh doanh khoáng sản trái quy định trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, như: Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 22/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Nghị định số 159/2019/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước bên thủy nội địa; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Nghị định số 36/2020/NĐ CP ngày 02/5/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản,... Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường, pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, kinh doanh vật liệu xây dựng và các quy định của tỉnh về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về quản lý, khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân; kịp thời biểu dương những điển hình tốt, phê phán, đấu tranh những hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn. Tăng cường quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên chấp hành và thực hiện nghiêm những điều đảng viên, công chức không được làm theo quy định của Đảng và pháp luật về cán bộ, công chức trong phòng, chống tham nhũng và các quy định hiện hành khác. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên và người thân tham gia hoặc thông đồng, tiếp tay cho các hoạt động kinh doanh, khai thác khoáng sản trái quy định.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã và cấp huyện trong công tác quản lý địa bàn.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp với cấp ủy, chính quyền cấp trên trong việc đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên đất đai, gắn với việc phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định công tác đấu tranh phòng, chống nạn khai thác, kinh doanh khoáng sản trái quy định là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên.

2- Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

- Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và kinh doanh vật liệu xây dựng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch các điểm mỏ được khai thác đảm bảo phù hợp, hiệu quả; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường theo quy định. Kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đẩy mạnh kiểm tra công tác quản lý cấp phép hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng tại các bến thủy nội địa; kiên quyết đóng cửa các bến thủy nội địa không phép, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp kinh doanh vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc. Hoàn chỉnh quy hoạch bến cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh ngành nghề cảng, bến thủy nội địa theo đúng quy định pháp luật; bên cạnh đó, rà soát quy hoạch hệ thống bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và cấp giấy phép bến, bãi tập kết cát, sỏi làm vật liệu xây dựng theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra các dự án xã hội hóa nạo vét, thông luồng các tuyến sông rạch; tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động nạo vét lòng sông, suối, kênh, rạch và lòng hồ; kiên quyết xử lý vi phạm và thu hồi các dự án nạo vét, thông luồng không đúng theo thiết kế đã được phê duyệt hoặc có hành vi vi phạm pháp luật. Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác khoáng sản trái phép.

- Phối hợp cùng Bộ Giao thông vận tải thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng để mở mới, cải tạo, nâng cấp luồng, tuyến giao thông thủy nội địa theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật; trong đó, các dự án phải đảm bảo yêu cầu chung về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông và đẩy mạnh thực hiện theo hình thức đấu thầu dự án hoặc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Có kế hoạch quản lý khoáng sản trong lòng đất ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên mặt đất mà không làm ảnh hưởng đến việc đưa vào tổ chức khai thác khoáng sản trong lòng đất sau này. Rà soát quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thuộc thẩm quyền đã phê duyệt để xây dựng nội dung phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn trong quy hoạch tỉnh theo quy định. Nghiên cứu, tăng cường sử dụng các nguồn vật liệu mới thay thế nguồn vật liệu xây dựng truyền thống, tự nhiên, nhất là nguồn vật liệu thay thế cát tự nhiên phục vụ cho xây dựng. Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản để phê duyệt trữ lượng các loại khoáng sản có trong khu vực thăm dò làm cơ sở cho việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

- Triển khai việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020 theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn và chứng từ hợp pháp. Đồng thời xử lý tình trạng hợp pháp hóa, hợp thức hóa chứng từ đầu vào đối với việc sử dụng cát, sỏi lòng sông tại các công trình, dự án.

- Rà soát phát hiện những khó khăn, vướng mắc về pháp luật trong xử lý hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép để kiến nghị Trung ương bổ sung, sửa đổi quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái quy định.

3- Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp, các lực lượng thuộc thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, đặc biệt là khoáng sản cát, sỏi lòng sông; kiểm tra, xử lý các điểm nóng về khai thác cát, đất, đá không phép và các phương tiện thủy có kết cấu đặc thù lưu thông neo đậu trên sông, rạch thuộc địa bàn tỉnh; tuần tra, kiểm soát tải trọng các phương tiện chở vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; tăng cường công tác quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi những nhiễu, tham ô, bảo kê cho các đối tượng khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

4- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý khoáng sản; tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực thi các chính sách, pháp luật về khoáng sản.

5- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo phối hợp với các ngành chức năng địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động đoàn viên, hội viên, các tổ chức và các cá nhân có liên quan tự giác chấp hành pháp luật về khoáng sản; tham gia giám sát hoạt khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn.

6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh định hướng các cơ quan báo, đài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; cập nhật các chủ trương, đường lối, chính sách, kế hoạch về pháp luật trên cổng thông tin điện tử tỉnh; tuyên truyền, vận động nhân dân các ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn kịp thời phản ánh các trường hợp bom hút cát trái phép đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

7- Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị này.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 06 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kịp thời đề xuất sơ kết, tổng kết theo quy định.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn. Chỉ thị này được phổ biến đến đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh và tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân.

Nơi nhận:

- Các đ/c TUV,
- Các cấp ủy trực thuộc,
- Các BCS đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- CP.VPTU- T4, C3, P.TH, P.KT-XH,
- Lưu VPTU.

T4-M3/CT13/138

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Hồ Thanh Sơn

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

